


การวิเคราะห์มาตรการ กฎระเบียบ ด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และการตรวจสอบและรับรอง

ชื่อเรื่อง	ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	The Federal Minister of the Interior ร่วมกับ The Ministers of the Environment of the federal government and the federal states
ประเทศเจ้าของเรื่อง	เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาของการบังคับใช้	-
สาระสำคัญ	<p>เยอรมนีได้เริ่มใช้ฉลากสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม Blue Angel มาตั้งแต่ปี 2521 เพื่อรับรองสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยและสมรรถนะในการใช้งาน โดยจัดเป็นมาตรการทางการค้าแบบสมัครใจ ดังรูป</p>  <p>ขณะนี้ มีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลาก Blue Angel แล้วประมาณ 120 ประเภท และประมาณ 11,700 รายการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เครื่องจักร เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ การท่องเที่ยว การขนส่ง การจัดการขยะรีไซเคิล ฯลฯ ซึ่งสินค้าที่จะได้รับการรับรองการติดฉลากต้องมีคุณสมบัติ เช่น ใช้พลังงานน้อยและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการปนเปื้อนของสารที่เป็นพิษ/ก่ออันตรายต่อผู้บริโภค มีอายุการใช้งานนานและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ และผู้ผลิตสามารถรับขึ้นส่วนสินค้าที่หมดอายุการใช้งานแล้วไปรีไซเคิลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าแต่ละประเภทจะมีหลักเกณฑ์ในการขอรับรองฉลากแตกต่างกันไป</p>
ประเทศที่ได้รับผลกระทบ	ทุกประเทศ
ผลกระทบ	<p>ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel เป็นกฎระเบียบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคบริโภค ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด (Market-conform instrument) แบบสมัครใจ (Voluntary basis) เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการนั้นๆ มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดและนโยบายสิ่งแวดล้อม แม้จะเป็นการดำเนินการแบบสมัครใจของผู้ประกอบการ แต่กลับพบว่าบริษัทผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองฉลากนี้ และมีหลายประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยต่างกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าที่เน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจนได้รับฉลาก Blue Angel ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดมากขึ้น</p>

การปฏิบัติให้สอดคล้อง	<p>ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่จะได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามเกณฑ์ชีวิตที่สำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามหลักนิเวศวิทยา (Ecological properties) ความสามารถในการนำกลับไปรีไซเคิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) เป็นต้น ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบฉลากสิ่งแวดล้อมและการทดสอบนั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการจากห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนในประเทศได้หลายแห่ง เช่น บริษัท Intertek นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลได้จากหน่วยงานภาครัฐได้ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นต้น</p>
------------------------------	--